



Cần Thơ, ngày 12 tháng 09 năm 2022

## THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI NHẬT BẢN

Thân gửi các bạn Sinh viên,

Terumo là một trong những công ty hàng đầu về công nghệ y học trên thế giới hiện nay với cam kết “Đóng góp cho xã hội thông qua chăm sóc sức khỏe”. Có trụ sở tại Tokyo và hoạt động trên toàn cầu, Terumo có hơn 26.000 cộng sự trên toàn thế giới, cung cấp các giải pháp y tế sáng tạo tại hơn 160 quốc gia và khu vực.

Hiện tại Terumo đã có mặt tại Việt Nam với 2 nhà máy sản xuất đặt tại Hà Nội và Đồng Nai. Trong tháng 09-10/2022 Terumo Nhật Bản phối hợp cùng Hải Phong tuyển dụng nhân sự sang Nhật Bản làm việc trong vòng 36 tháng sau khi trở về có cơ hội đầu quân cho Terumo Việt Nam. Chi tiết chương trình tuyển dụng như sau

Tên công ty	Terumo Hyumankurieito Kabushikigaisha	Website	<a href="https://www.terumohumancreate.co.jp/">https://www.terumohumancreate.co.jp/</a>
Địa chỉ trụ sở làm việc	- Địa điểm làm việc: Shizuoka	Giới thiệu tập đoàn	- TERUMO là tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị y tế hàng đầu của Nhật Bản. - Tập đoàn có trụ sở chính tại TOKYO, và các chi nhánh tại rất nhiều nước trên toàn thế giới như: Mỹ, Anh, Đức, Ấn Độ, Việt Nam... - Hiện tại đã có các thực tập sinh của Hải Phong đang làm việc.
Thời gian làm việc và chế độ	- 8h/ngày, 5 ngày/tuần, hoặc theo lịch công ty	Mức lương	- Lương tháng cơ bản: 33 - 34 triệu/tháng (chưa tăng ca thêm giờ, chưa trừ phụ phí) - Lương giờ: 1030 yên/ giờ
Mô tả công việc	- Sản xuất, Kiểm tra, đóng gói, các thiết bị y tế trong phòng sạch.	Yêu cầu	- Sinh viên Nữ, 20~26 tuổi, nhanh nhẹn, cẩn thận, khéo léo. Có trách nhiệm trong công việc, sinh viên chuẩn bị ra trường và đã ra trường tất cả các chuyên ngành. Có chuyên ngành y tế, hóa dược,...là một lợi thế - Mong muốn được học tiếng Nhật và trải nghiệm khám phá Nhật Bản. - Hiện tại đã có TTS Khu vực Cần Thơ làm việc trong nhà máy.
Phông vấn dự kiến	~07/10/2022 Phòng vấn trực tiếp	Số lượng	48 Sinh viên Nữ
Ngày xuất cảnh dự kiến	~Tháng 5/2023	Thời gian nhận hồ sơ	Chậm nhất 25/09/2022 <i>Lưu ý: Công ty sẽ dừng nhận hồ sơ ứng tuyển phỏng vấn trước thời hạn khi đã đủ số lượng.</i>



**Chi phí chương trình:** Chi phí tham gia theo Quy định của pháp luật (Tổng toàn bộ sẽ từ 90-102 triệu/3 năm cam kết không phát sinh và học bổng 40% chi phí đào tạo cho sinh viên thuộc chuyên ngành tiếng Nhật hoặc có JLPT N3 trở lên).

**Quyền Lợi:**

- + Tích Lũy thu nhập từ 600-700trvnd/3 năm làm việc tại Nhật Bản
- + Được hỗ trợ thi năng lực tiếng nhật và có cơ hội đạt chứng chỉ tiếng nhật N3,N2,N1 Tại Nhật Bản
- + Nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm trong quá trình làm việc tại Nhật Bản
- + Có cơ hội làm việc tại các vị trí quan trọng cho tập đoàn tại Việt Nam sau khi về nước
- + Xây dựng, phát triển mối quan hệ
- + Trải nghiệm văn hóa, con người Nhật Bản

**Thông Tin Liên hệ :** Hotline trợ giúp: **0904 628 155**

*VP Đại học Cần Thơ: Khu II Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.*

*VP Cao đẳng nghề Cần Thơ: 57, CMT8, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ*

*Một số hình ảnh của nhà máy!*



*Một số hình ảnh sinh viên Khu vực Cần Thơ đang làm việc tại Terumo Nhật Bản*



**Sinh viên:**

Lê Thị Nho – Khoa KHXH&NV Đại học Cần Thơ

Huỳnh Chi – Khoa Kinh tế Đại học Cần Thơ

Lê Thanh Tiền – Khoa Kinh tế Đại học Cần Thơ

Nguyễn Thị Bích - KHXH&NV Đại học Cần Thơ

Nguyễn Thị Kim Thùy – Viện nghiên cứu và phát triển CNSH Đại học Cần Thơ

Lê Thị Ngọc Dung – Khoa QTKD Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Lê Thị Thanh Nhi – Đại học An Giang

**TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!**

**Hải Phong JSC – Tương lai cho bạn**

